

# Ngành kỹ thuật điện tử không lo thiếu việc làm congthuonguit việc làm tốt, khu công nghiệp trung tâm thương mại, mua sắm

Ngành kỹ thuật điện tử không lo thiếu việc làm congthuonguit kênh nhân sự việc làm uy tín congthuonguit.com mỗi người làm việc tốt

congthuonguit thông tin công nghiệp thương mại UIT

congthuonguit chuyên trang việc làm tuyển dụng kinh doanh thương mại điện tử

Trang chủ

blog



## Ngành kỹ thuật điện tử không lo thiếu việc làm

Home > Ngành kỹ thuật điện tử không lo thiếu việc làm

No Comments Posted in blog By congthuonguit

Posted on 24 Tháng Mười, 2022

À chào các bạn rất nhiều bạn đặt cho mình câu hỏi là anh ơi, cái ngành kỹ thuật điện tử có sợ thiếu việc làm hay không thì bạn biết được rằng cái ngành kỹ thuật điện tử bao gồm những cái công việc, những cái cơ hội, việc làm ra sao? Đó là những thắc mắc của rất nhiều bạn trẻ khi mà có ý định theo đuổi cái ngành nghề này và cái video ngày hôm nay mình sẽ cố gắng để giúp cho các bạn có một cái nhìn tổng quát nhất để định hướng đúng đắn cho cái tương lai của mình. Với cái sự phát triển của đời sống xã hội á thì các cái thiết bị điện tử hiện đại đang dần chiếm ưu thế nhằm phục vụ cho cái sinh hoạt. Đến các hoạt động sản xuất của con người và cũng chính vì cái lý do này mà kỹ thuật điện tử đang trở thành một cái ngành nghề quan trọng đối với toàn thể xã hội và cái ngành kỹ thuật điện tử được phân chia ra nhiều nhóm ngành nhỏ, ví dụ như là điện tử, truyền thông, điện tử, viễn thông và cơ điện tử. Các cái ngành kỹ thuật điện tử phổ biến, ví dụ như là mình nói đến

Tìm kiếm

Tìm  
kiếm

## Bài viết mới

Học Nghề Điện Tử Bạn  
Cái Giá Phải Trả Không  
Hề Rẻ

Tóm tắt nhanh 4 Cuộc  
Cách Mạng Công Nghiệp

đây là kỹ thuật điện tử truyền thông đi. Thì điện tử truyền thông là cái ngành sử dụng các cái kỹ thuật và công nghệ tiên tiến để thiết kế các thiết bị điện tử, vệ tinh, máy tính bảng, điện thoại, laptop và cái mục đích của cái ngành nghề này là nhằm đáp ứng các cái hệ thống liên lạc và cái mạng thông tin toàn cầu. Và cái điều này. Nó giúp trao đổi thông tin với nhau để diễn ra một cách dễ dàng trong cái điều kiện không gian và thời gian khác nhau về cái nhu cầu, nhân lực. Đối với cái ngành này thì các bạn thấy là trong xã hội ngày nay, cái nhu cầu thông tin truyền thông ngày càng được chú trọng và cái con người không thể thiếu các cái phương tiện và thiết bị hỗ trợ thông tin di động. Ví dụ như là máy tính phát thanh và tất cả chúng được kết nối với nhau, tạo nên cái mạng thông tin phổ biến trên toàn cầu. Các bạn thấy các bạn xài điện thoại rồi các bạn bỏ cái được hay không? Hình như là khó đó. Xài facebook rồi xài zalo rồi các bạn thấy bọn nó khó đó. Và theo cái số liệu thống kê đó thì cái nhóm ngành điện tử, truyền thông và công nghệ thông tin á có hơn 50.000 người đó và cái dự báo là 5, 2, 0, 2, 2 a thì cái số nhân lực cần đến là gần 1000 người thì như vậy, khi mà chọn theo học cái ngành nghề này thì chắc chắn sau khi tốt nghiệp, các bạn không phải lo lắng về thất nghiệp mà chỉ cần có kiến thức và kỹ năng chuyên môn thì cái cơ hội việc làm vẫn luôn chào đón các bạn thôi. Còn cái ngành mà kỹ thuật điện tử viễn thông đó thì bạn thấy là theo học các ngành kỹ thuật điện tử viễn thông thì các bạn sẽ được đào tạo các kiến thức tổng quát về chuyên sâu về lĩnh vực điện tử, viễn thông cũng như cái khả năng tiếp cận với các công nghệ tiên tiến như là mạng truyền số liệu mạng không dây, công nghệ xử lý và phân tích dữ liệu hình ảnh âm thanh vân vân. Ngoài ra thì sinh viên có thể là nắm bắt các cái công nghệ điện tử hiện đại cũng như là hoạt động mạng truyền thông tiên tiến và đồng thời bạn sẽ có cái khả năng xây dựng thiết kế, vận hành và bảo trì các thiết bị viễn thông điện tử. Cái việc làm ngành điện tử viễn thông á khi mà các bạn mới ra trường đó thì nhu cầu về cái nguồn nhân lực trong những 5 gần đây của cá. Ngành kỹ thuật điện tử viễn thông rất là cao và không chỉ thế, tại Việt Nam trên cái đà hội nhập với nền kinh tế toàn cầu thì các cái doanh nghiệp và tập đoàn lớn đang có cái xu hướng đầu tư, ví dụ như là Samsung, harry, intel và theo cái dự báo thì Việt Nam sẽ trở thành một trong những cái trung tâm sản xuất sản phẩm điện tử lớn nhất trong các nước Đông Nam Á. Và sau khi ra trường thì sinh viên ngành này sẽ đảm nhận các vị trí như là chuyên

Review ngành Điện tử công nghiệp – Điện tử tự động hóa

---

So sánh giữa điện công nghiệp và điện tử công nghiệp

---

Phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030

viên tư vấn thiết kế, vận hành, bảo dưỡng, các cái mạng lưới điện quốc gia hoặc tại các công ty điện lực, các cái trạm biến áp khu công nghiệp. Ngoài ra thì bạn có thể tham gia nghiên cứu tại các cái đơn vị sản xuất công nghiệp điện tử tự động hóa. Và sinh viên các ngành điện tử viễn thông cũng có cơ hội tại các cái công ty bưu chính, viễn thông, tổng cục điện tử Việt Nam, các cái công ty trực thuộc các cái cơ, cơ hội việc làm luôn là đa dạng và hấp dẫn đối với rất là nhiều bạn trẻ. Còn cái mã mà các bạn đi, nếu mà chọn chuyên ngành cơ điện tử thì bạn thấy là đây là cái ngành có sự kết hợp giữa cơ khí điện tử và khoa học máy tính và cái công việc của cái ngành này là cho ra đời những cái sản phẩm công nghệ cao thông minh. Cái ngành cơ điện tử không chỉ trong sản xuất công nghiệp mà còn tăng trưởng mạnh ở sản xuất nông nghiệp nhằm tăng hiệu suất lao động, cắt giảm lao động thủ công và cái chi phí sản phẩm. Và đồng thời, nhờ có sự hỗ trợ của các cái sản phẩm cơ điện tử mà chất lượng sản phẩm tăng lên và giảm thiểu được ô nhiễm môi trường. Bây giờ chúng ta nói đến cái cơ hội việc làm của các điện tử thì như thế nào? Hiện nay, đã

### Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

số doanh nghiệp trong nước đều sử dụng các cái dây chuyền công nghệ tiên tiến để mà sản xuất công nghiệp và theo dự báo thì cái nhu cầu về nguồn nhân lực cho các ngành cơ điện tử ngày càng có xu hướng tăng cao. Với những đa dạng cái cơ hội việc làm và rất là hấp dẫn thì các cái kỹ sư cơ điện tử sau khi tốt nghiệp có thể đảm nhận các vị trí, ví dụ như là kỹ sư thiết kế, vận hành, bảo trì hệ thống phần mềm, phần cứng trong cái thiết bị tự động hóa, điều kiện máy móc rồi chuyên viên tư vấn lập trình, điều khiển thiết kế kỹ thuật thi công như là chuyên giao các cái dây chuyền sản xuất tự động bán tự động tại các cái đơn vị về điện, điện tử, cơ khí. Và các bạn có thể có cơ hội thăng tiến, trở thành vị trí cấp cao về kỹ thuật như là trưởng bộ phận giám đốc kỹ thuật tại các doanh nghiệp liên quan đến điện tử cơ khí đó thì với những cái chia sẻ như này giờ mình đã trình bày thì mình nghĩ rằng bạn đã phần nào hiểu rõ hơn về ngành kỹ thuật điện tử và gần các cái chuyên ngành liên quan. Theo thì đây là cái ngành nghề có nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn và hy vọng rằng đây sẽ là một cái định hướng đúng đắn cho cái sự nghiệp tương lai của các bạn, để các bạn có thể lựa chọn chúc cho các bạn thành công trên con đường mình đã chọn nha. Nếu

các bạn thấy video này ý nghĩa, hãy like và share cho những người cần đến nó. À chào các bạn nha OK.

**Ngành Điện tử công nghiệp khoa Điện tử**

---

◀ **NGÀNH ĐIỆN CÔNG NGHIỆP LÀ GÌ? RA TRƯỜNG LÀM VIỆC Ở ĐÂU** Nghề của bạn Kỹ thuật viên Điện – Điện tử ▶

---

## Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu \*

Bình luận \*

Tên \*

Email \*

Trang web

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi.

Phản hồi

thương mại điện tử trong mùa dịch các lĩnh vực ứng dụng của thương mại điện tử kinh doanh sàn thương mại điện tử thương mại điện tử và kinh doanh điện tử thương mại điện tử e commerce thuật ngữ thương mại điện tử công ty e commerce các câu hỏi về thương mại điện tử đồ án thương mại điện tử thương mại điện tử b2c thương mại điện tử là chiến lược kinh doanh thương mại điện tử phần mềm quản lý sàn thương mại điện tử quản trị tác nghiệp thương mại điện tử công nghệ thương mại điện tử thương mại điện tử thế giới chức năng của thương mại điện tử thủ tục đăng ký website thương mại điện tử các trang web thương mại điện tử thương mại điện tử lazada các thành phần tham gia vào thương mại điện tử trung tâm phát triển thương mại điện tử đăng ký website thương mại điện tử giới thiệu về thương mại điện tử quy trình thiết kế website thương mại điện tử lập kế hoạch kinh doanh thương mại điện tử sàn giao dịch b2b vận hành sàn thương mại điện tử ngành tmĐT ví dụ về website thương mại điện tử khoá học thương mại điện tử dự án thương mại điện tử các ứng dụng thương mại điện tử trang thương mại điện tử shopee hệ thống thông tin quản lý của lazada bán hàng trên thương mại điện tử báo thương mại điện tử thương mại điện tử pdf các sàn giao dịch thương mại điện tử thiết kế website magento phần mềm thương mại điện tử amazon là b2b hay b2c các điều kiện phát triển thương mại điện tử thiết kế website thương mại điện tử tìm hiểu về sàn thương mại điện tử trang thương mại điện tử nào uy tín tác động của thương mại điện tử kinh doanh điện tử và thương mại điện tử ví dụ thương mại điện tử thương mại điện tử trên thế giới các chức năng của website thương mại điện tử xây dựng sàn thương mại điện tử báo cáo website thương mại điện tử sàn giao dịch alibaba nghiên cứu thị trường thương mại điện tử powerpoint thương mại điện tử kế hoạch phát triển thương mại điện tử website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử ứng dụng của thương mại điện tử có nên học ngành thương mại điện tử học về thương mại điện tử thương mại điện tử giáo trình đăng ký thương mại điện tử hệ thống thông tin thương mại điện tử làm thương mại điện tử thị phần các sàn thương mại điện tử chi phí thiết kế website thương mại điện tử học thương mại điện tử có khó không kế hoạch kinh doanh thương mại điện tử kế hoạch xây dựng website thương mại điện tử thương mại điện tử quốc tế những câu hỏi về ngành thương mại điện tử thanh toán thương mại điện tử lợi ích của website thương mại điện tử giáo trình thương mại điện tử đại học ngoại thương thị phần thương mại điện tử

chiến lược kinh doanh điện tử tìm hiểu về ngành thương mại điện tử phát triển hệ thống thương mại điện tử thương mại điện tử phát triển thương mại điện tử và marketing sàn thương mại điện tử quốc tế kinh doanh thương mại và thương mại điện tử học ngành thương mại điện tử sàn thương mại điện tử sendo học bán hàng trên các sàn thương mại điện tử khởi nghiệp thương mại điện tử so sánh các trang thương mại điện tử vai trò của sàn giao dịch thương mại điện tử thiết kế web tmdt kinh nghiệm bán hàng trên sàn thương mại điện tử thương mại điện tử là việc sử dụng các trang web thương mại điện tử b2b doanh thu của các sàn thương mại điện tử những sàn thương mại điện tử sàn thương mại điện tử thời trang lợi ích của sàn giao dịch thương mại điện tử sàn thương mại alibaba các sàn thương mại điện tử quốc tế ví dụ về hợp đồng thương mại điện tử nên học thương mại điện tử hay marketing thương mại điện tử hiện nay các chức năng của thương mại điện tử cuc thuong mai dien tu xây dựng kế hoạch kinh doanh thương mại điện tử các công ty thương mại điện tử trên thế giới lazada là b2b hay b2c tra cứu website thương mại điện tử thiết kế website tmdt sàn thương mại điện tử mới thông tin website thương mại điện tử website thuong mai dien tu các web thương mại điện tử đề án thương mại điện tử thiết kế sàn thương mại điện tử trang thương mại điện tử quốc tế chi phí xây dựng website thương mại điện tử các sàn giao dịch điện tử thiết kế website thương mại điện tử chuyên nghiệp trang thương mại điện tử thế giới các sàn thương mại điện tử 2020 tin tức thương mại điện tử chỉ số thương mại điện tử kiến thức về thương mại điện tử sàn giao dịch nông sản điện tử giá thiết kế website thương mại điện tử an toàn thương mại điện tử làm web thương mại điện tử thương mại trực tuyến bán hàng trên các sàn thương mại điện tử amazon thương mại điện tử doanh nghiệp ứng dụng thương mại điện tử đặc trưng thương mại điện tử thương mại truyền thống và thương mại điện tử sàn b2b tìm hiểu ngành thương mại điện tử tương lai của thương mại điện tử thương mại điện tử ngành quy trình bán hàng trên sàn thương mại điện tử ngành quản trị thương mại điện tử quản lý website thương mại điện tử trung tâm thương mại điện tử khoá học e commerce các ngành thương mại điện tử sách hay về thương mại điện tử alibaba trang thương mại điện tử học thương mại điện tử online bán hàng qua kênh thương mại điện tử thương mại điện tử di động đầu tư thương mại điện tử giao diện website thương mại điện tử các kênh bán hàng điện tử doanh thu các sàn thương mại điện tử thương mại điện tử đánh giá các sàn thương mại điện tử công nghệ trong thương mại điện tử thực hành thương mại điện tử thương mại điện tử toàn cầu alibaba là b2b hay b2c các sàn tmdt thương mại điện tử công nghệ thông tin thương mại điện tử trong tương lai danh sách các sàn thương mại điện tử lập trình web thương mại điện tử mai dien quy trình xây dựng website thương mại điện tử sàn thương mại điện tử nước ngoài thông báo website thương mại điện tử nên bán hàng trên trang thương mại điện tử nào kinh tế điện tử thiết kế website sàn thương mại điện tử thương mại điện tử là j thương mại điện tử xây dựng hệ thống thương mại điện tử thanh toán điện tử trong thương mại điện tử thương mại điện tử và marketing số đề an xây dựng website thương mại điện tử web bán hàng điện tử